



### ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น 222 หมู่ 24 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. ส่งข้อมูลทางเพจ FACEBOOK ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น
3. ไลน์ OA
4. ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องเรียนที่หน่วยงาน
5. แจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดำเนินการ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำนวนทั้งหมด - เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

ดำเนินการเสร็จสิ้น - เรื่อง

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตแต่ละฝ่าย

ฝ่ายที่รับผิดชอบ	จำนวนเรื่องทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	เสร็จสิ้นแล้ว
ฝ่ายป้องกันปราบปราม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
ฝ่ายอำนวยการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-
สรุปยอด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	-	-

## ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

เดือน/ปี	ช่องทางที่ร้องเรียน				ยุติเรื่อง				
	สถานีตำรวจ	จร ตำรวจ	หน่วยงาน รับเรื่อง ร้องเรียน	หน่วย ตรวจสอบ	วินัย	อาญา	แพ่ง	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	รวม
ตุลาคม 2566	ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
พฤศจิกายน 2566	ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
ธันวาคม 2566	ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
มกราคม 2567	ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
กุมภาพันธ์ 2567	ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-
มีนาคม 2567	ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	-

หมายเหตุ: ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ในระยะเวลาที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567